



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวที่ เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่ผ่าน การเลือกสรรบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๒	๖	นางสาวทิตยาทร บุญแก้ว
๒	๐๐๑	๔	นางสาวกนกพร เรืองวรรณ
๓	๐๐๕	๗	นายเพชร แสงสร้อย
๔	๐๐๓	๑๐	นางสาวหยาดดาว ขุนทวี
๕	๐๐๔	๘	นางสาวศตพร ยอดแก้ว

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์นี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ยังไม่หมดอายุ

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในระยะเวลาที่กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาที่กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ณ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ชั้น ๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมนำไปรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑



(นายอำนาจ อรรถโกวิทวงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์